



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวอุทัยวรรณ ปีห์มานุช	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวดวงเดือน ไวท่า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๕)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๓	นางสุรีรัตน์ มงคลพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพิทยา นากวัชระ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวดวงเดือน ไหว่ทำ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๓๗
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๖
๓. อื่นๆ (ระบุ)	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวดวงเดือน ไวกำ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกรังแกด้วยเข็มฉีดยา

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ ๑๓ ปี ถูกรังแกด้วยเข็มฉีดยาบริเวณข้อเท้าด้านขวา เวลา ๒๑.๐๐ น.วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ญาตินำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตรวจร่างกายพบมีรอยเขียว ๒ เขียว ระยะห่างระหว่างเขียว ๑ เซนติเมตร (Fang mark ๑ cm) ที่ข้อเท้าขวาด้านใน วัดเส้นรอบวงบริเวณกลางน่องข้างขวาและข้างซ้าย เท่ากัน ๒๙ เซนติเมตร เส้นรอบวงบริเวณเหนือตาตุ่มทั้ง ๒ ข้างเท่ากับ ๒๐ เซนติเมตร เจาะVenous clotting time (VCT) เท่ากับ ๑๕ นาที จึงส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสิรินธรตามสิทธิ เพื่อนอนโรงพยาบาลสังเกตอาการผิดปกติของระบบเลือดและติดตามผล VCT

แรกรับที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๒๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพแรกรับ ความดันโลหิต ๑๓๓/๖๙ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๙๒ ครั้งต่อนาที การหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๗ องศา ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปลายนี้ ๑๐๐ % น้ำหนักตัว ๔๕ กิโลกรัม การตรวจร่างกายและการประเมินอาการทางระบบประสาท E๔V๕M๖ pupil ๓ มิลลิเมตร มีปฏิกิริยาต่อแสงเท่ากันทั้ง ๒ ข้าง บริเวณตาตุ่มด้านในเท้าขวาบวม +๒ คลำชีพจรส่วนปลายเท้าได้ ได้รับการคัดกรองให้อยู่ในระดับเร่งด่วน เนื่องจากผู้ป่วยถูกรังแกด้วยเข็มฉีดยาซึ่งเป็นภูมิพิษจัดเป็น Hematotoxin ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีเลือดออกผิดปกติและมีอาการปวด บวมบริเวณบาดแผล ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ จัดทำผู้ป่วยให้อนสิริษะสูง ๓๐ องศา ทำแผลบริเวณตาตุ่มขวา ดูแลให้ยกเท้าข้างขวาสูง แพทย์ให้สารน้ำ ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร อัตรา ๘๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง พร้อมกับส่งเลือดตรวจ CBC ,VCT และรับผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม HN ๙๕๘๔/๕๔ AN ๑๗๒๔๙/๕๔ เพื่อสังเกตติดตามภาวะผิดปกติของระบบเลือด ระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาตัวที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ๒ ครั้ง ผลเลือด CBC และ VCT อยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้รับการดูแลบาดแผลด้วยการทำแผลบริเวณข้อเท้าขวาทุกวัน แนะนำญาติเกี่ยวกับ

การสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติ ระวังระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลหรือการกระทบกระแทกเนื่องจากมีโอกาสเลือดหยุดยาก ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีสีแดงหรือดำ เพราะจะทำให้สังเกตอาการเลือดออกในระบบทางเดินอาหารลำบาก ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวด NSAID แนะนำให้ผู้ป่วยพักผ่อนและเคลื่อนไหวบริเวณที่ถุกงูกัดน้อยที่สุด ยกขาให้สูงขึ้นเพื่อให้เลือดในหลอดเลือดดำไหลเวียนกลับสู่หัวใจได้ดีขึ้น ทำให้อาการบวมยุบลงเร็วและอาการปวดลดลง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อถุกงูกัด การรัด Tourniquet ไม่มีความจำเป็นต้องทำในกรณีที่ถุกงูเขียวหางไหม้กัดเพราะไม่ได้ผลและยังทำให้เกิดโทษได้

แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๓ วัน ได้ยาปฏิชีวนะและฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักก่อนกลับบ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผ่นพับเรื่อง การปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อถุกงูกัด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อถุกงูกัดของหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อถุกงูกัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีสื่อในการดูแลผู้ป่วยที่ถุกงูกัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อถุกงูกัด
๒. เพื่อลดอัตราการตายความพิการและภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่สามารถป้องกันได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ถุกงูกัด